
/14.นายพงศา... 

 

รายงานการประชุม 

คณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป           

(Thai - EU FLEGT VPA)  

 คร้ังท่ี 4/2560 

วันอังคารที่ 2๘ พฤศจกิายน 2560 

ห้องรวยปัญญา 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร 

 

ผู้มาประชุม 

๑. นายบรรจง วงศศ์รีสุนทร ผูอ้ านวยการส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ ประธานคณะท างาน 

  ท าหนา้ที่แทนอธิบดีกรมป่าไม้  
๒. นายสุกัลป์ สิรจิันทรดิลก นิตกิรช านาญการ ผูแ้ทนกรมศุลกากร   คณะท างาน 
๓. นางสาวเบญจมาภรณ์ พรมเพิ่ม นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ      คณะท างาน 

คณะท างาน

คณะท างาน

คณะท างาน

คณะท างาน

คณะท างาน

คณะท างาน 

  ผูแ้ทนกรมการค้าต่างประเทศ      

 

 

 

 

 

๔. พันต ารวจเอกวรศักดิ์ บัณฑติ ผูก้ ากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน  
  ผูแ้ทนกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผดิ     คณะท างาน  

คณะท างาน   เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๕. นายอนุชา จันทรา นิตกิรช านาญการ ผูแ้ทนส านักงานปฏิรูปที่ดนิ คณะท างาน 
  เพื่อเกษตรกรรม  
๖. นายณรงค์ชัย ชลภาพ หัวหนา้ส่วนประจ าส านักนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ  คณะท างาน 
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  

๗. นายกรต ์มนัสศรีสุขใส ผูอ้ านวยการภูมิสารสนเทศป่าไม้      คณะท างาน 
  ผูแ้ทนผูอ้ านวยการส านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้  

๘. นายนิวัต ิเหลอืงบริสุทธิ์ หัวหนา้ฝา่ยจัดการป่าเอกชน     คณะท างาน 
  ผูแ้ทนผูอ้ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 

      
๙. นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ คณะท างาน 
๑๐. นายประทีป ลิสกุลรักษ์ นักวิชาการป่าไมช้ านาญการ ผู้แทนผู้อ านวยการ      คณะท างาน  

คณะท างาน   

 

ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 

  

 

 

กรมป่าไม ้

    
๑๑. นายจุตเิทพ โพธิปักษ์ นักวิชาการป่าไมช้ านาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อ านวยการ   คณะท างาน 

  ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้  
๑๒. นายเกริก มีมุ่งกิจ เลขาธิการ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน   คณะท างาน 

    
1๓. นายตระกูล สว่างอารมณ์ ประธานเครือข่ายอนุรักษ์ป่าชุมชนรอยต่อ ๕ จังหวัด   คณะท างาน 

  ภาคตะวันออก  
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/11.นางสาวชุลีกร... 

1๔. นายพงศา ชูแนม ประธานเครือข่ายธนาคารต้นไม ้     คณะท างาน 
๑๕. นายวิโรจน ์ติปิน ผูป้ระสานงานเครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ      คณะท างาน 
  ผูแ้ทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      
1๖. นางยิ่งลักษณ์ ปฏิภาณเทวา ประธานสหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน     คณะท างาน 
1๗. นายเอกสิทธิ อเนกสิทธิสนิ ผูแ้ทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      คณะท างาน 
๑๘. นายประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร     คณะท างาน 
๑๙. นายปิยะพงษ์ ธรรมปัญญา เจ้าหน้าที่โครงการ ส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย     คณะท างาน 

  ผูแ้ทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๒๐. นายปิงซุน หวัง เลขาธิการกลุ่มอตุสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น     คณะท างาน 

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
๒๑. ผศ.อิทธิพล  ศรเีสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย     คณะท างาน 
๒๒. นายปรเมศวร ์พายัพสถาน ผูแ้ทนศูนย์ฝกึอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก               

คณะท างาน    คณะท างาน 

    คณะท างาน 
23. นายบุญสุธีย์  จรีะวงคพ์านิช นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 

  ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ผูแ้ทนผูอ้ านวยการส่วนรับรองการป่าไม้  

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผูอ้ านวยการส านักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม ้(ติดราชการ) คณะท างาน 

๒. ผูแ้ทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (ติดราชการ) คณะท างาน 

๓. ผูแ้ทนเครือข่ายป่าครอบครัวเมืองลีง จ.สุรินทร์ คณะท างาน 
  ๔. ผูแ้ทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ติดราชการ) คณะท างาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาในการลงพื้นที่ทดสอบภาคสนามฯ 
2. ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator for Thailand, EFI 
3. นางสาวปันฐลิกา พงศฉ์บับนภา นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการ กรมการค้าต่างประเทศ 
4. นางสาวกาญจนาวดี อ าไพศรี นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
5. นางสาวนัชพรนภัส สินธุสิทธิ์ วิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
6. นางกรรณิกา เอี่ยมศริิ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ กรมควบคุมมลพิษ 

7. นางสาวสุจิตรา แสงพรูสิน นักวิชาการแรงงานช านาญการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
8. ว่าที่ร.ต.นวรัตน์ สาราณียะพงษ์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 
9. นายศิริชัย เรืองฤทธิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 

  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
10. นางสาวศรนิญา ภูผาจติต์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 
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/เริ่มประชุม... 

11. นางสาวชุลกีร เศวตวงษ์ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

12. นายอุกฤษ กาลายี กรรมการ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
13. นายจิตตวิัฒน์ สีละพัฒน์ กรรมการ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
14. นายมนตรี โยธารักษ์ กรรมการ สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน 
15. นางปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช ที่ปรึกษาสหกรณ์ผู้ปลูกป่าภาคเอกชน 
16. นายวิโรจน ์คณะพงษา ผูจ้ัดการกลุ่มไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผน่ 
17. นางสาวอรุณวรรณ เพชรสังข์ ผูจ้ัดการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
18. นายธนพล ต่อสทิธิเดชกุล ที่ปรึกษาธุรกิจไม้ยางพาราไทย 
19. นายอมรพงศ์ หริัญวงศ์ หัวหนา้เจา้ที่บริหารกิจการวิจัยและพัฒนา บริษัท สวนกิตติ จ ากัด 
20. นางสาวศุภัสรา ชัยพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

การลงทุน 21. นายรัฐวุฒิ จติรพนา นิตกิร ส านักส่งเสริมปลูกป่า กรมป่าไม้ 
22. นายประวิทย์ ชะรอยรัมย์ นิตกิรช านาญการ ส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ 
23. นางสาวปทิตตา กรพิพัฒน์ เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
24. นายเมทนี สมีันตร นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ  

  ส านักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ 
25. นายธาดา  สุวรรณวิมล นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 

กรมป่าไม้ 26. นายอนุชิต ดาศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักการอนุญาต กรมป่าไม้ 
27. นายมนตรี นุชอนงค์ ผูอ้ านวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ กรมป่าไม้ 
28. นางสุจิรา อักษรศริิ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
29. นายสันติธรรม สว่างอารมณ์ กรมป่าไม้ 
30. นายพนัส ศริิอาภรณ์ธรรม ผูอ้ดีตผู้อ านวยการส่วนด่านป่าไม้ 
31. Mr. Bruno Caommaert Forestry Officer EU FAO FLEGT Programme Asia-Pacific, FAO 
32. Ms.Erica J.Pohnan Consultant FAO-FLEGT Programme Asia-Pacific, FAO 
33. นายจงสถิตย์ อังวิทยาธร เจ้าหน้าที่โครงการ FAO-FLEGT Programme Asia-Pacific, FAO 
34. นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการฯ ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
35. นางสาวอิสิญาณี สัมฤทธิ์ เจา้หน้าที่จัดการด้านข้อมูลและข่าวสาร ส านักงานเลขานุการ ไทย - อียู เฟล็กที 

  กรมป่าไม้ 
36. นางสาวเกษรา แสนมงคล เจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั่วไป ส านักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 

  กรมป่าไม้ 
37. นางสาวฉัตรดินี คนมั่น เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านบริหารจัดการงานทั่วไป ส านักงานเลขานุการ 

กรมป่าไม้   ไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
38. นางสาวภัทราวดี ศรีทรัพย์ เจา้หน้าที่ประสานงานด้านเทคโนโลยีและสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขานุการ 

  ไทย - อียู เฟล็กที กรมป่าไม้ 
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/- ฝา่ยเลขาฯ... 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

 นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ผู้แทน

ส านักการอนุญาต โดยนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อ านวยการส่วนรับรองการป่าไม้ ท าหน้าที่เป็นประธาน      

ในการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพ-

ยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 4/2560 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทาง      

การตรวจพิสูจน์ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชน ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นช่องว่างและยังไม่มีแนวทาง    

ในการปฏิบัติอย่างชัดเจน โดย มีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจจ านวน

ทั้งสิ้น 61 คน แบ่งเป็นเพศหญิงจ านวน 22 คน และเพศชายจ านวน 39 คน ที่ประชุมด าเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังตอ่ไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1) คณะท างานฯ จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือเรื่องการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Control) ของไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชนเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ สภาอุตสาหกรรม       

แหง่ประเทศไทย โดยผลจากการหารอืจะแจ้งให้ทราบในวาระที่ 5.3  

1.2) กฤษฎีกาส่งหนังสือเพื่อให้กรมป่าไม้ยืนยันการแก้ไข พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2535 ทั้งนี้   

ส่วนรับรองการป่าไม้ด าเนินการยืนยันการแก้ไขเรื่องการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเรียบร้อยแล้ว 

1.3) ขณะนี้ระบบ e-tree สามารถใช้งานได้แล้ว โดยส่วนรับรองการป่าไม้ก าลังอยู่ในขั้นตอน  

การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้รองรับการดูแลระบบตลอดทั้ง 24 ช่ัวโมง และจะมีการจัดอบรมการใช้งาน

ระบบดังกล่าวแก่เจ้าหนา้ที่และประชาชน ซึง่คาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2562 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ

ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) ) ครั้งที่ 3/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 

สิงหาคม 2560 

 ประธานขอให้แก้ไขรายซื่อล าดับที่ 6,11,15 และ 17 ซึ่งมีรายชื่อซ้ าซ้อนกัน และขอให้เพิ่มชื่อ

นายบุญสุธีย์ จรีะวงค์พานิช ท าหนา้ที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการในการประชุมครั้งดังกล่าว  

   มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วย      

ความสมัครใจฯ ครั้งที ่3/2560 ในวันพฤหัสบดีที ่31 สิงหาคม 2560  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 

สิงหาคม 2560 

3.1) ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้เช่ียวชาญ (JEM 2) ฉบับภาษาไทย     

ให้คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ 
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/4.1.2 การประชุม... 

- ฝ่ายเลขาฯ ส่งรายงานการประชุมผูเ้ช่ียวชาญ (JEM 2) ฉบับภาษาไทยใหค้ณะอนุกรรมการฯ 

และน าเผยแพร่ลงเว๊ปไซด์ส านักงานเลขานุการ ไทย – อียู เฟล็กที www.tefso.org เรียบร้อยแล้ว 

3.2) คณะท างานกลุ่มย่อยทั้ง 3 คณะด าเนินการหารือและสรุปข้อมูลส าหรับแนวทางในการ

ด าเนินการ และจัดส่งให้แก่ TEFSO ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 เพื่อฝ่ายเลขาฯ จะได้เผยแพร่ให้

คณะท างานรับทราบต่อไป 

- คณะท างาน TH DDS คณะท างานจัดท ารูปแบบการรับรองตนเอง และคณะท างานจัดท าการรับรอง

โดยบุคคลที่ 3 ได้มีการจัดประชุมกลุ่มย่อยและร่างแนวทางในการด าเนินการเพื่อน าเสนอคณะท างานฯ        

ชุดใหญ่ ทั้งนี ้TEFSO ได้น าข้อสรุปเผยแพร่ใหค้ณะท างานฯ รับทราบเรียบร้อยแล้ว 

 มติ ที่ประชุมรับทราบการด าเนินการตามเรื่องสืบเนื่องของการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ 3/2560 

ในวันพฤหัสบดีที ่31 สิงหาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ 

4.1 แผนการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กท ีประจ าปี 2560- 2561 

(เอกสารแนบ 1) 

 4.1.1 การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม (JEM) และการประชุมเจรจาฯ (NEG)  

เดิมทีประเทศไทยมีแผนจะมีการจัดการประชุมผู้เช่ียวชาญร่วม Joint Expert Meeting    

ครั้งที่ 3 (JEM3) ในเดือนธันวาคม แต่เนื่องจากฝ่ายไทยยังไม่มีข้อสรุปในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

เช่น นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย การควบคุมการน าเข้าไม้ การตรวจพิสูจน์ไม้ที่มิใช่ไม้       

หวงห้ามบนที่ดินเอกชน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นจะต้องเลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไป 

เพื่อใหป้ระเทศไทยมีระยะเวลาในการหารอืเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 

4.1.3 การประชุมจัดการประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะท างานจัดท าข้อตกลงเป็น

หุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai-EU FLEGT VPA) กับ

สถาบันป่าไม้ยุโรป ครั้งที่ 3/2560 

การประชุมทางเทคนิคฯ จะจัดขึน้ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เพื่อหารอืทางเทคนิค 

เกี่ยวกับ 1) ข้อเสนอแนะจากการลงพืน้ที่ทดสอบภาคสนามของนิยามความถูกต้องตามกฎหมาย 

(ซึ่งได้ถูกตัดออกในก าหนดการล่าสุดเนื่องจากความล่าช้าในการส่งรายงานของที่ปรึกษาฯ)      

2) แนวทางการรับรองไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน 3) แนวทางการควบคุมการน าเข้าไม้ และ4) 

ทบทวน VPA Roadmap ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 

 

http://www.tefso.org/
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/2) มอบหมายให้... 

4.1.2 การประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ครั้งที่ 1/2560 

การจัดการประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ระหว่างฝ่ายไทยและสหภาพยุโรป  

จะจัดในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน FLEGT VPA 

และร่วมกันพิจารณาก าหนดการเพื่อจัดประชุมผู้เช่ียวชาญร่วม ครั้งที่ 3 และ 4 รวมถึง      

การเจรจาฯ ครั้งที่ 2 โดยส านักงานเลขาฯ จะแจ้งผลการหารอืให้คณะกรรมการรับทราบต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบแผนการด าเนินงานของส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที 

ประจ าปี 2560- 2561 

4.2 ช่องทางการสื่อสารของส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กท ี(เอกสารแนบ 2) 

ส านักงานเลขานุการไทย– อียู เฟล็กที น าเสนอขั้นตอนการประสานงานและขั้นตอนการสื่อสาร

ของ TEFSO เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนและการประสานงานของ TEFSO ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รวมถึงสาธารณชน อันสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายใต้กระบวนการ 

FLEGT รวมถึงเปิดตัวช่องทางการสื่อสารใหม่ผ่าน Line Official  

มติ ที่ประชุมรับทราบช่องทางการสื่อสารของส านักงานเลขานุการไทย – อียู เฟล็กที 

4.3 การน าเสนอแนวทางการควบคุมการน าเข้าไม้ ฉบับปรับปรุง โดย สภาอุตสาหกรรม และ

หารอื (เอกสารแนบ3) 

 สืบเนื่องจากการประชุมคณะท างานฯ ครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มกีารจัดตั้งคณะท างานกลุ่มย่อย

เพื่อจัดท าแนวทางการควบคุมไม้น าเข้า โดยมีส านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) ท าหนา้ที่เป็น

หัวหน้าคณะ ซึ่งจากการหารือกับภาคเอกชนฝ่ายไทยเห็นพ้องจะด าเนินการโดยใช้แนวทาง DDS ในการ

ควบคุมดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ TFCC จะด าเนินการของบประมาณสนับสนุนจาก FAO เพื่อพัฒนากรอบการ

ด าเนนิการควบคุมไม้น าเข้าด้วยระบบ DDS เพื่อตอบสนองตอ่ช่องว่างในกรอบความถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยรูปแบบของโครงการจะอยู่ในรูปแบบการหารือ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอความเห็นและ

ข้อเสนอจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ทั้งนี ้ผลการด าเนินงานของโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งใน 

TLAS ของประเทศไทย  

 นางสาวเบญจมาภรณ์ พรมเพิ่ม ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ ขอให้เพิ่มเติม “กรมวิชาการ

เกษตร และกรมการค้าต่างประเทศ” ท้ายข้อความ “ในภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมศุลกากร” 

เนื่องจากทั้งสองเป็นหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมายในเรื่องดังกล่าว   

  มติ  1) ที่ประชุมให้ย้ายก าหนดการที่ 5.2 แนวทางการควบคุมการน าเข้าไม้ เป็นเรื่องเพื่อทราบ

เนื่องจากการน าเสนอของ TFCC มุ่งเน้นไปที่การน าเสนอโครงร่างเนื้อหาในการของบประมาณสนับสนุนมากกวา่ 
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/3. การจัดหาไม้... 

2) มอบหมายให้ TFCC ด าเนินการเขียนค าอธิบายรายละเอียดการด าเนินการของ DDS 

เพื่อควบคุมการน าเข้าไม้และส่งมายัง TEFSO โดยเนื้อหาภาษาไทยให้ส่งภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2560 และเนือ้หาภาษาอังกฤษให้ส่งภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  

 ระเบียบวาระที่ 5: เรื่อง เพื่อพิจารณา 

5.1 ข้อเสนอแนะจากการทดสอบภาคสนาม โดย นางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาการทดสอบ

ภาคสนาม LD และหารอืสิ่งที่ต้องด าเนินการต่อไปของประเทศไทย (เอกสารแนบที่ 4) 

ที่ปรึกษาน าเสนอข้อค้นพบที่ส าคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ภาคสนามของนิยามความ

ถูกต้องตามกฎหมาย 9 ประเด็นดังนี ้  

1.รูปแบบและโครงสร้าง LD 

1.1 กฎหมายอ้างอิงที่ระบุใน LD ยังมีความคลาดเคลื่อนและไม่ครบถ้วน เช่น กฎระเบียบของไม้

ที่มาจากการตัดโค่นในพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่สาธารณะ (การสร้างถนน เขื่อน ฯลฯ) การตีตราไม้         

ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงใน LD จงึจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมหรอืแก้ไขอย่างเป็นระบบเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย

อ้างองิมคีวามถูกต้อง สอดคล้องและครบถ้วน  

1.2 ควรปรับปรุง LD เพื่อให้สะท้อนถึงบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างผู้ ที่ เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการท าไม้และผูก้ ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  

1.3 ควรแยกประเด็นการขนส่งออกเป็นอีกหนึ่งผูป้ระกอบการ เนื่องจากตัวชีว้ัดเรื่องการขนส่งมีความ

ซ้ าซ้อนและถูกกล่าวซ้ าใน LD จนท าใหเ้กิดความสับสนในตัวชีว้ัด  

1.4 ออป. มีระเบียบข้อ/บังคับภายในหน่วยงาน ซึ่งเทียบเท่าหรือดีกว่าที่กฎหมายก าหนด (เช่น 

แรงงาน ความรับผดิต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม) จึงควรระบุระเบียบที่เป็นประโยชน์ลงใน LD ด้วย 

2.สิทธิในการเข้าถงึที่ดิน และสิทธิในการท าไม ้  

 2.1 พืน้ที่ป่าที่ได้รับอนุญาตใหใ้ช้ประโยชน์ เช่น การท าไม้บนที่ดนิ คทช. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์

ควรถูกระบุไว้ใน LD เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าไม้เหล่านีม้ีแหล่งที่มาที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

 2.2 ปัจจุบันมีป่าชุมชนอยู่จ านวนมาก ดังนั้น จึงต้องพิจารณาว่าไม้จากป่าชุมชนจะเข้าสู่ห่วงโซ่

อุปทานและจะได้รับการรวมไว้ใน LD ด้วยหรอืไม่ ซึ่งควรจะต้องชีแ้จงใหชั้ดเจน 

 2.3 หลักฐานการเป็นเจ้าของหรือการครอบครองที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้แสดงถึง

ความเป็นเจ้าของของไม้โดยอัตโนมัติ เชน่ ไม้ที่ขึน้อยู่บนที่ดินก่อนที่ดินนั้นจะได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์ 

(เชน่ ที่ดนิ สปก.) 
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3. การจัดหาไม้หรอืตรวจสอบแหล่งที่มา 

 3.1 ความถูกต้องของเลื่อยโซ่ยนต์ ตาม พรบ. เลื่อยโซ่ยนต์ ไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของไม้    

ซึ่งในบริบทของประเทศไทยใช้แหลง่ที่มาเป็นเกณฑใ์นการตัดสินไม้วา่ถูกต้องตามกฎหมายหรอืไม่ 

 3.2 ยืนยันว่าจุดอ่อนของ CO เป็นปัญหาต่อความน่าเชื่อถือของ TLAS (ทั้งการน าเข้าและการ

ออกใบ CO ภายในประเทศ) และปัจจุบันผู้ประกอบการน าเข้า (รวมถึงส่งออก) บางราย มีการท า Due 

Diligence ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบการท า DD ของประเทศไทย ดังนั้น ควรมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อ

จ าแนกหรอืจัดระดับความเสี่ยง และก าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงของไม้ที่มีแหล่งที่มาไม่ชัดเจน 

 3.3 ไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้ามยังไม่มีข้อก าหนดเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร และไม่มีใบอนุญาตหรือ

เอกสารใดที่แนบไปพร้อมกับการขนส่งไม้ จงึท าให้ยังไม่ถูกตรวจสอบ ณ ด่านป่าไม ้ดังนัน้ จงึควรก าหนด

รูปแบบการท าบันทึกการส่งมอบ (Delivery Note) ที่เป็นมาตรฐานเพื่อแนบไปพร้อมกับไม้ 

 3.4 ประเด็นที่ยังไม่มีความชัดเจนในทางกฎหมาย เช่น ปัญหาความล่าช้าในการขึ้นทะเบียนสวนป่า 

การเคลื่อนที่ไม้โดยพ่อค้าคนกลางหรือตัวแทนในประเทศไทย และการจัดการกับไม้ของกลางเพื่อป้องกัน

ไม่ให้กลับเข้ามาสู่ห่วงโซ่อุปทานยังไม่มีกฎระเบียบรองรับ จึงจ าเป็นต้องมีค าอธิบายกลไกการตรวจสอบ

หรอืการปฏิบัติตามอย่างชัดเจนใน LD 

4.กระบวนการแปรูปและกระบวนการผลิต 

 4.1 ผู้ประกอบการแปรรูปรายเล็กไม่มีใบอนุญาตแปรรูปไม้จึงไม่สามารถออกหนังสือก ากับได้ 

ดังนัน้ รัฐจึงควรหาแนวทางในการจัดการกับช่องว่างดังกล่าว 

5.การค้าและการส่งออก 

 5.1 ใบอนุญาตของกรมป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องการค้าไม้ ไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์มีหลากหลายชนิด    

จึงจ าเป็นที่จะต้องชีแ้จงหรอืแสดงใหเ้ห็นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับใบอนุญาตแต่ละประเภท  

6. ภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย 

 6.1 ควรจัดท าเอกสารแสดงรายการค่าธรรมเนียม รวมถึงอธิบายกระบวนการการออกหลักฐาน     

การช าระเงินไว้เป็นเอกสารแนบท้าย LD เพื่อให้ผู้ที่ท าการตรวจพิสูจน์ได้ตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้ช าระ

ค่าธรรมเนียมอย่างถูกต้องครบถ้วน 

7. ประเด็นด้านแรงงาน 

7.1 มีตัวตรวจพิสูจน์บางข้อไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และข้อมูลบางส่วนถูกบันทึกไว้ ณ หน่วยงาน

ราชการภายใต้กระทรวงแรงงาน จึงส่งผลใหก้ารประเมินตัวชีว้ัดท าได้ยากเมื่อลงพืน้ที่ด าเนินการ 

7.2 ผู้ประกอบการบางราย (ที่พบส่วนใหญ่คือ ออป.) ไม่มีการจ้างแรงงานประจ าจึงต้องมีการ

พิจารณาแนวทางในการก ากับดูแลการจา้งแรงงานประเภทนี ้ 

/8. ประเด็นด้าน... 
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/นายพงศา... 

8. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม 

8.1 LD มีข้อก าหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพียงเล็กน้อย แต่การ

ทดสอบภาคสนามพบตัวอย่างข้อก าหนดที่ไม่เป็นทางการ หรือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้อยู่เป็นจ านวนมาก 

เช่น ข้อบัญญัติในระดับต าบล หมู่บ้าน ข้อตกลงเรื่องการชดใช้ค่าเสียหาย ข้อตกลงเรื่องวิธีการป้องกันระหว่าง

การโค่นไม ้เป็นต้น 

9.  TLAS 

 9.1 NSW เป็นระบบพื้นฐานที่ดีในการติดตามตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ซึ่งสามารถ

น ามาต่อยอดเพื่อพัฒนาใหส้อดคล้องกับระบบ TLAS ได้ 

 9.2 ในปัจจุบันมีการน าเสนอรูปแบบการรับรองไม้ที่หลากหลาย ดังนั้นจึงควรจัดท าเอกสารอธิบาย

กระบวนการตรวจพิสูจน ์เพื่อจ าแนกหรอืรวมข้อก าหนดที่แตกต่างของการรับรองแต่ละรูปแบบ 

ข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะท างานฯ ต่อภาพรวมจากการท าการทดสอบภาคสนามฯ 

 นายพนัส ศิริอาภรณ์ธรรม อดีตผู้อ านวยการส่วนด่านป่าไม้ แสดงความคิดเห็นในประเด็นความ      

คาดเคลื่อนของข้อกฎหมายว่า ในปัจจุบันกฎหมายมีความเหมาะสมและรัดกลุ่มอยู่แล้ว ทั้งนี้ ตัวบุคคลหรือ

เจ้าหน้าที่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ข้อกฎหมายมีความคาดเคลื่อนหรือบิดเบือน และตั้งข้อสังเกตว่า        

ข้อค้นพบที่ได้มีรายละเอียดปลีกย่อยจ านวนมาก จึงเสนอให้ฝ่ายไทยน าเพียงข้อค้นพบหลักที่ส าคัญน าเสนอ

และเจรจาฯ ต่อสหภาพยุโรป  

 ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator for Thailand จากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) อธิบายเพื่อสร้าง

ความเข้าใจต่อที่ประชุมว่า ความคิดเห็นที่ได้จากการลงพื้นที่ทดสอบภาคสนามเป็นเพียงข้อคิดเห็นที่สะท้อน

ออกมาจากมุมมองของที่ปรึกษาฯ เท่านั้น มิใช่ขอ้คิดเห็นจากฝา่ยสหภาพยุโรปแต่อย่างใด ทั้งนี้ เห็นว่าโครงสร้าง

ของ LD เป็นเรื่องที่สามารถปรับแก้ได้ภายหลัง และขอให้ที่ปรึกษาฯ น าเสนอปัญหาที่พบในขณะการลงพื้นที่

ภาคสนาม รวมถึงข้อแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงตัวชีว้ัดและตัวตรวจพิสูจน์ในร่าง LD ต่อไป  

 นายปรเมศวร์ พายัพสถาน ผู้แทนศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เสนอให้ที่ปรึกษาฯ 

รายงานถึงประเด็นการน าไปใช้ได้จริงของข้อกฎหมายในเชิงปฏิบัติ รวมถึงสาเหตุหรือแรงจูงใจอะไรที่ส่งผลให้

คนไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการพิจารณาการออกกฎหมาย และการ

ปรับปรุงธรรมาภบิาลป่าไม้ในอนาคต  

 นายณรงค์ชัย ชลภาพ ผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ให้ข้อสังเกตในประเด็นการน า

ระเบียบข้อบังคับของ ออป. ที่เป็นประโยชน์เข้ามาระบุลงใน LD นั้น เป็นแนวคิดที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม 

ขอให้ค านึงถึงความเป็นไปได้ในการน ามาปฏิบัติจริง เนื่องจากมาตรฐานที่ ออป. ใช้อยู่เป็นมาตรฐาน

ระดับสากลซึ่งจะมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัด ทั้งนี้ ควรจะมีการศึกษาถึงระเบียบหรือข้อก าหนดพื้นฐาน      

ของสหภาพยุโรป แล้วจึงน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป  
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 นายพงศา ชูแนม ประธานธนาคารต้นไม้ แนะน าให้ที่ปรึกษาฯ จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่

คณะท างานฯ ก่อน จึงจะสามารถให้ความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะรับ

ข้อสังเกตที่ได้จากาการน าเสนอโดยทีป่รึกษาฯ เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  ส่วน นายบรรจง วงศศ์รีสุนทร 

ผู้อ านวยการส่วนรับรองการป่าไม้  แสดงความคิดเห็นว่า ประเทศไทยไม่จ าเป็นต้องยอมรับใน               

ทุกข้อคิดเห็นที่ได้เสนอมา ทั้งนี้ เมื่อได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ TEFSO จะน าประเด็นส าคัญเข้าหารือกับ

คณะท างานฯ กลุ่มย่อย และน าผลที่ได้เข้าเสนอต่อคณะท างานฯ กลุ่มใหญ่ตอ่ไป 

 นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อ านวยการส านักกฎหมายให้ข้อสังเกตว่า ประเทศไทยเคยได้รับบทเรียน

จากการท าประมงเนื่องจากอุปกรณ์และแรงงานผิดกฎหมายมาแล้ว จึงไม่ต้องการให้อุตสาหกรรมไม้

ได้รับผลกระทบเหมือนในกรณีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นปลีกย่อยอย่างถี่ถ้วน

ก่อนที่จะพิจารณาถอดเรื่องดังกล่าวออก ด้านนายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช และนายมนตรี นุชอนงค์    

จากส านักการอนุญาต เห็นด้วยให้คงตัวชี้วัดเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องของเลื่อยโซ่ยนต์                

ไว้ในผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปไม้ และถอดตัวชี้วัดดังกล่าวออกจาก

ผูป้ระกอบการที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ผูป้ระกอบการน าเข้า ทั้งนี ้ที่ประชุมยังไม่มมีตเิป็นเอกฉันท์ในประเด็นนี้ 

 มติ 1) ที่ประชุมรับพิจารณาข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากการทดสอบภาคสนาม 

โดยขอใหท้ี่ปรึกษาส่งรายงานฉบับเต็มมายัง TEFSO เพื่อจะได้เผยแพร่ใหแ้ก่คณะท างานฯ ต่อไป 

2) เห็นชอบให้ฝ่ายไทยขอรับการสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกในการแก้ไขนิยาม

ความถูกต้องตามกฎหมายตามข้อพิจารณาของที่ประชุมในการแก้ไขต่อไป โดย TEFSO จะด าเนินการ

ประสานงานหาผู้สนับสนุน 

3) ที่ประชุมยังไม่มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแยกผู้ประกอบการขนส่งออกเป็นอีกหนึ่ ง

ผูป้ระกอบการ 

5.3 การน าเสนอแนวทางการรับรองไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน ฉบับปรับปรุง (เอกสารแนบ 5) 

นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อ านวยการส่วนรับรองการป่าไม้ น าเสนอผลการหารือกลุ่มย่อยเรื่อง      

แนวทางการตรวจพิสูจน์ไม้ที่มิใช้ไม้หวงห้ามบนที่ดินเอกชน โดยที่ประชุมกลุ่มย่อยมีมติให้น าเสนอแผนผัง

แสดงแนวทางการตรวจพิสูจน์ไม้ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกช่องทางได้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 

1) Direct - self declaration (SD) – เป็นการส าแดงเอกสารด้วยตนเอง หรือขอให้มีการรับรอง

โดยหน่วยงาน สหกรณ์ องค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอีกระดับหนึ่งเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ  

2) RFD e-Tree - เป็นระบบลงทะเบียนและรับทราบที่ด าเนินการโดยกรมป่าไม้ 

3) Forest Plantation Act.- เป็นระบบลงทะเบียนและตรวจพิสูจน์ที่ด าเนินการโดยกรมป่าไม้ 

4) มาตรฐาน มอก. – เป็นระบบใช้บุคคลที่  3  ด าเนินการโดยส านักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม  

/ทั้งนี้ ทั้ง 4... 
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/นางสาวปานจติ... 

ทั้งนี้ ทั้ง 4 ช่องทางล้วนแต่เป็นภาคสมัครใจ โดยเอกสารเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูป 

(สถานที่รับไม้ที่แรก) เพื่อส าแดงความถูกต้องของไม้และแสดงความเป็นเจ้าของ 

 ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator for Thailand จากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) ถามว่าธนาคาร

ต้นไม้รับผิดชอบในการส าแดงตนเอง  สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนและสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยจะท า

หน้าที่รับรองในช่องทางที่ 1 ใช่หรอืไม่ และขอใหค้ าว่า Certification ส าหรับช่องทางที่ 4    

 ส าหรับช่องทางที่ 2 ดร.สมฤดี ขอให้ตัดกล่องเส้นประด้านล่างในแผนภาพออก เนื่องจากมีความ

ซ้ าซ้อนกับข้อมูลด้านบน และเสนอให้เพิ่มเติมข้อความจาก “RFD e-Tree” เป็น “RFD e-Tree Registration” 

ซึ่งจะท าให้หัวข้อมีความชัดเจนมากขึ้น และช่องทางที่ 3 ขอให้เพิ่มเติมชื่อหัวข้อจาก “Forest Plantation Act.” 

เป็น “Registration under Forest Plantation Act.” โดยช่องทางที่ 4 เป็นช่องทางเลือกที่เสริมขึ้นมาเพื่ออ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้ประกอบการที่ต้องการการรับรองที่นอกเหนือจาก 3 ช่องทางแรก นอกจากนี้แผนภาพ

ดังกล่าวแสดงโรงงานแปรรูป (สถานที่รับไม้ที่แรก) เป็นผู้เก็บเอกสารและรับรองว่าได้รับเอกสารถูกต้องและ

ครบถ้วนจริงจากผู้ขายไม้ ซึ่งที่ประชุมกลุ่มย่อยและที่ปรึกษาในการลงพื้นที่ภาคสนามของนิยามความถูกต้อง

ตามกฎหมายต่างเห็นพ้องใหม้ีการท า Delivery Note หรอื บันทึกการส่งมอบ เพื่อเติมเต็มระบบห่วงโซ่อุปทาน

ในจุดดังกล่าว แต่ในการหารือกลุ่มย่อยครั้งนั้น ผู้แทนจากสมาคมโรงเลื่อยจักรติดภารกิจ      จึงไม่สามารถ

เข้าร่วมหารือได้ ที่ประชุมจึงยังไม่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้ นายเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน 

จากสภาหอการค้าไทย จะน าเรื่องดังกล่าวแจ้งให้นายประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร 

รับทราบเพื่อแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวต่อไป 

 นางสาวอรุณวรรณ ชี้แจงเกี่ยวกับระบบการส าแดงตนเองในช่องทางที่ 1 ในประเด็นการรับรอง

เอกสารจากการยางแห่งประเทศไทย โดยกล่าวว่า ผู้ประกอบการไม้ยางพาราจะใช้โฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ

ในการส าแดงตนเองเพื่อยืนยันถึงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ โดยเน้นย้ าว่าสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย

ไม่มีการรับรองไม้จากเกษตรกร แต่จะเป็นการรับรองให้ผู้ประกอบการที่จะส่งไม้ยางพาราไปจ าหน่ายยัง

ต่างประเทศเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม้เหล่านั้นเป็นไม้ที่มาจากป่าปลูกที่มกีารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งการยาง

แห่งประเทศไทยและเจ้าของที่ดินเท่านั้นจะสามารถรับรองความถูกต้องของแปลงปลูกได้ และขอให้เพิ่มเติม 

National / international standard ในช่องทางที ่4 ลงบนแผนภาพดังกล่าว 

 นายอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกิจการวิจัยและพัฒนา กลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

เสนอแนะเพิ่มเติมใหใ้ช้ค าว่า “เอกสารรับรอง” หรอื “หลักฐานรับรอง” แทนค าว่าเอกสาร 

 Mr. Bruno Cammaert เจ้ าหน้ าที่ ป่ าไม้  โครงการ  EU FAO FLEGT Programme ให้ ข้ อคิดเห็นว่ า               

ไม้ที่ได้รับการรับรองการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (FM) มีความสอดคล้องกับ CoC ในระบบการรับรองของ

มาตรฐานอุตสาหกรรม ด้วยเหตุนี้ ไม้ที่ผ่านการรับรอง FM ก็จะสามารถผ่านเข้าช่องทางที่  4 เพื่อเข้าสู่

กระบวนการรับรองความถูกต้องของไม้ได้ 
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 นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษาโครงการฯ ขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะท างานฯ เขียนค าอธิบาย

รวมถึงขั้นตอนการรับรองอย่างละเอียด เพื่อใช้ประกอบการประชุมทางเทคนิคระหว่างคณะท างานฯ ฝ่ายไทย 

และสถาบันป่าไม้ยุโรปต่อไป 

 มติ คณะท างานเห็นด้วยกับการปรับแก้แผนภาพการตรวจพิสูจน์ไม้ที่มิใช่ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน 

และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขียนค าอธิบายรายละเอียดของทั้ง 4 ช่องทาง โดยมีหน่วยงาน

รับผดิชอบ ดังนี ้  

(1) Direct - self declaration (SD)  - โดย สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน  

(2) RFD e-Tree - โดย ส่วนรับรองการป่าไม้  

(3) Forest Plantation Act - โดย ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน  

(4) มาตรฐาน มอก. –โดย TFCC  

 และขอให้ทั้ง 4 หน่วยงานน าส่งเนื้อหาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่  TEFSO ภายในวันที่ 4 

ธันวาคม 2560 (ส าหรับข้อที่ 2 และ 3 ส่งเฉพาะเนื้อหาภาษาไทย โดย TEFSO รับผิดชอบการแปล              

เป็นภาษาอังกฤษให)้   

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง อื่นๆ 

6.1 นายบรรจง วงศ์ศรสีุนทร ผู้อ านวยการส่วนรับรองการป่าไม้ น าเสนอระบบการลงทะเบียนต้นไม้

โดยใช้ระบบอ-ีทร ี(เอกสารแนบ 6) 

ระบบอี-ทรี  คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างแหล่งที่มาของไม้ ซึ่งเอื้ออ านวยต่อการ   

สืบทานย้อนกลับและให้บริการในการขอใช้ประโยชน์ไม้ ได้แก่ การตัด การน าเคลื่อนที่ไม้  และการขาย รวมถึง

สามารถใหก้ารรับรองไม้เพื่อการส่งออกได้ ซึ่งระบบอี-ทร ีจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับอุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทย

และภูมิภาคอาเซียนที่ต้องมีระบบการลงทะเบียนแหล่งที่มาของไม้ที่ชัดเจน สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความ

น่าเชื่อถือ และสามารถน าไปอ้างอิงความถูกต้องตามกฎหมายได้ เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานการท าไม้         

ของประเทศและส่งเสริมการค้า ซึ่งระบบอี-ทรี ประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ 1) การลงทะเบียนต้นไม้                  

2) การปรับปรุงข้อมูลไม้ 3) การท าไม้หรือขอใช้ประโยชน์ไม้ และ 4) การตรวจสอบและรับรองไม้ โดยการ

ลงทะเบียนต้นไม้ จะสามารถลงได้ทั้งแบบบุคคลและนิติบุคคลและสามารถลงทะเบียนได้ทั้งแบบรายต้นหรือราย

แปลง โดยระบบอี-ทรีเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนต้นไม้ไว้แล้วสามารถเข้าแอปพลิเคช่ันเพื่อปรับปรุงข้อมูล

ต้นไม้ให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา ส าหรับการตรวจสอบและรับรองไม้นั้น เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจะด าเนินการ

ตรวจสอบในระบบว่าผู้ที่ลงทะเบียนต้นไม้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ด าเนินการถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องเจ้าของไม้

สามารถพิมพ์ใบค าร้องขอใช้ประโยชน์และหนังสือรับรองการขอใช้ประโยชน์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานของไม้ที่ถูกต้อง

ตามกฎหมายได้ 
/ดร.สมฤดี... 
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ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator for Thailand จากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) ตั้งค าถาม

ว่า ไม้ที่ขึ้นทะเบียนด้วยระบบอี-ทรี จะสามารถจัดว่าเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้หรือไม่ โดยนาย

จุมพฏ ชอบธรรม ผู้อ านวยการส านักกฎหมายแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวว่า ในระบบการ

อนุญาตต้องมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และที่ดิน  แต่ระบบอี-ทรี 

ด าเนินการตรวจสอบโดยเอกสารในระบบอิเลคทรอนิคส์เท่านั้น มิได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ไป

ตรวจสอบ จึงสรุปได้ว่าการลงทะเบียนต้นไม้ผ่านระบบอี-ทรี เป็นการแจ้งไว้เพื่อรับรู้และรับทราบ อันจะ

แสดงเจตนาสุจริตในการท าไม้ โดยยืนยันว่า อี-ทรี มิใช่ระบบการรับรองไม้ เป็นเพียงระบบที่ใช้ในการ

อ านวยความสะดวกในการแจ้งจดขึน้ทะเบียนต้นไมเ้ท่านั้น 

นายพงศา ชูแนม ประธานธนาคารต้นไม้ แสดงความคิดเห็นต่อระบบอี-ทรีว่า ระบบดังกล่าว

ไม่ได้ช่วยให้ประชาชนได้สิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น ส่งผลท าให้ประชาชนไม่มีแรงจูงใจในการปลูกต้นไม้ 

ทั้งนี้ ดร.สมฤดี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า ถึงแม้ว่าอี-ทรีจะไม่ให้สิทธิต่างๆ เพิ่มเติม        

แต่ระบบดังกล่าวมีประโยชน์และเป็นหนึ่งในหลักฐานส าคัญในการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อแสดงถึง

แหลง่ที่มาของไม้ส าหรับประเทศที่มคีวามสับสนเรื่องแหล่งที่มาของไม้ได้เป็นอย่างดี 

  มติ ที่ประชุมรับทราบระบบการด าเนินงานของระบบ อี-ทรี 

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป 

 การประชุมคณะท างานฯ ครั้งต่อไป ส านักงานเลขานุการไทย-อียูเฟล็กที (TEFSO) จะแจ้งวัน

เวลา และสถานที่ใหท้ราบอีกครั้งหนึ่ง   

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

สิ่งท่ีต้องด าเนินการ 

1) TFCC ด าเนินการเขียนค าอธิบายรายละเอียดการด าเนินการของ DDS เพื่อควบคุม        

การน าเข้าไม้และส่งมายัง TEFSO โดยเนื้อหาภาษาไทยให้ส่งภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 

2560 และเนือ้หาภาษาอังกฤษให้ส่งภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560  

2) TEFSO ด าเนนิการประสานงานหาผูส้นับสนุนเพื่อจัดจา้งที่ปรึกษาจากภายนอกในการแก้ไข

นิยามความถูกต้องตามกฎหมาย 

3) นายเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน จากสภาหอการค้าไทย จะน าเรื่องการก าหนดให้โรงงาน     

แปรรูป (สถานที่รับไม้ที่แรก) เป็นผู้เก็บเอกสารและรับรองว่าได้รับเอกสารถูกต้องและ

ครบถ้วนจริงจากผู้ขายไม้ แจ้งให้นายประเสริฐ เอี่ยมดีงามเลิศ นายกสมาคมโรงเลื่อยจักร 

รับทราบเพื่อแสดงความเห็นในประเด็นดังกล่าวต่อไป 

/4) ให้สหกรณ์... 
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4) ให้สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ส่วนรับรองการป่าไม้ ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน และ TFCC 

เขียนค าอธิบายรายละเอียดของแนวทางการรับรองทั้ง  4 ช่องทาง และน าส่งเนื้อหา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ TEFSO ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

เลิกประชุม เวลา 14.30 น. 

 

                                                       

 (ลงช่ือ)        ผู้จดรายงานการประชุม 

     (นางสาว อิสญิาณ ีสัมฤทธิ์) 

                                    เจ้าหน้าที่ด้านข้อมูลและข่าวสาร 

 

                                                         

                                                            (ลงช่ือ)                            ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                                                                    (นายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร) 

                                                                       ประธานในการประชุม 


